

Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn ra hết sức phức tạp tại TP HCM Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung, sự hỗ trợ và đóng góp của mọi người dân, dù ở trong nước hay ở nước ngoài, là hoạt động thiết thực và có ý nghĩa không chỉ là vật chất mà là nguồn động viên tinh thần to lớn, góp phần vào nỗ lực chung của cả nước nhằm kiểm soát dịch COVID-19 và đảm bảo cuộc sống của người dân trở lại bình thường.



Ông David-Dòng - Chủ tịch Công ty California Waste Solutions (CWS) và Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (Vietnam Waste Solutions - VWS) trao tặng 250 máy trợ thở oxy cho Việt Nam. Ảnh: TTXVN/phát

Đây là chia sẻ của ông David-Dòng - Chủ tịch Công ty California Waste Solutions (CWS) và Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (Vietnam Waste Solutions - VWS), người vừa trao tặng 250 máy trợ thở oxy cho Việt Nam thông qua Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco ngày 22/8.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại M, ông David Dòng cho biết khi dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam, hàng loạt người kêu gọi của chính phủ Việt Nam, công ty của ông cũng đã nhanh chóng có những đóng góp bằng tiền mặt. Tuy nhiên, lúc này khi nhận thấy tình hình

Dịch bệnh bùng phát khắp thế giới tại Việt Nam và điều khó tránh khỏi là tình trạng thiếu hụt trang thiết bị y tế, đặc biệt là máy thở khi có quá nhiều người nhiễm bệnh.

Thế nhưng từ đầu năm 2020 khi quốc gia đã phải trải qua giai đoạn dịch bệnh nghiêm trọng, thì ông David Dunning cho rằng điều không phải là cách nhanh nhất để hỗ trợ người dân trong vùng dịch hiện nay. Ban đầu, ông đã đi tìm nguồn cung vaccine để hỗ trợ cho Việt Nam, tuy nhiên chưa thể thực hiện được do nguồn cung bị giới hạn, chính vì vậy ông quyết định chuyển sang mua máy thở oxy cho bệnh nhân. Với sự giúp đỡ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam và hãng hàng không Việt Nam Airlines, chỉ trong hai ngày cuối tuần, các máy thở đã được thu gom từ các nhà sản xuất và được vận chuyển về Việt Nam.

Theo ông David Dunning, các máy thở oxy này do Mỹ sản xuất để sử dụng, chất lượng đảm bảo và vào là dùng ngay, an toàn cho người lớn và trẻ em. Các máy này có thể trang bị cho các bệnh viện, bệnh viện dã chiến hoặc các bệnh viện dã chiến ngay máy thở trước khi bệnh chuyển biến nặng hoặc bệnh nhân vượt qua nguy cơ chết nếu không có máy thở.

Ông David Dunning cho biết, không chỉ 250 máy thở hiện tại mà điều kiện công ty VWS của Việt Nam trước đó cũng đã tài trợ nhiều trang thiết bị y tế phòng chống dịch, như nước rửa tay diệt khuẩn, khẩu trang N95, quần áo chống dịch, que test nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 và lắp đặt phòng cách ly để giúp người dân gặp khó khăn. Những hoạt động này cũng giúp người bệnh vượt qua mà ông và công ty đã làm khi nhập khẩu nước rửa tay các trang thiết bị y tế để hỗ trợ cho các bệnh viện và thành phố của Mỹ trong năm 2020 khi dịch hoành hành tại quốc gia này.

Bên cạnh việc gửi 250 máy thở về Việt Nam, ông David Dunning hiện tích cực đi tìm nhiều bang ở Mỹ, như Wisconsin, giúp gửi các chính quyền bang và liên bang để vận động giúp Việt Nam được nhận nhiều viện trợ vaccine từ Mỹ hiện thông qua COVAX.

Trong thời gian tới, ông David Dunning cho biết có kế hoạch quyên góp và hỗ trợ cho Việt Nam 1.000 máy thở và để thúc đẩy tiến trình này, ông hiện đang kêu gọi sự tham gia, đóng góp của tất cả công dân để ủng hộ người Việt Nam, doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, Việt kiều cũng như các hội viên của Hiệp hội Việt Nam American Business Association (VABA). Ông cũng đang làm việc và thúc đẩy lắp đặt hai nhà sản xuất máy thở để có thể hỗ trợ cung cấp số lượng lớn với giá thành thấp. Bên cạnh đó, ông cũng làm việc với UPS để kêu gọi sự trợ giúp vận chuyển các lô hàng về Việt Nam trong thời gian tới.

Ông David D ng hy v ng r ng nh ng ho t đ ng mà ông đang làm s khuy n khích đ c c ng đ ng Việt kiều u và các doanh nghiệp, cùng chung tay góp s c đ h tr cho công tác phòng ch ng d ch trong n c.

Theo báo Tin T c.